

Nâng cao vai trò của người sản xuất, tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới

Trước thực tế sản xuất nông sản thực phẩm còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm áp dụng công nghệ cao, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế, tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 lựa chọn chủ đề "Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm nông sản thực phẩm trong tình hình mới".



Cơ sở chế biến giò, chả, xúc xích của Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V.

Xây dựng chuỗi khép kín từ chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP đến quy trình chế biến tuân thủ các tiêu chí bảo đảm ATTP là hướng đi của HTX Chân nuôi tổng hợp Đông Xuyên, xã Đông Xuyên (Tiền Hải) từ khi thành lập đến nay. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các mặt hàng nông sản chủ yếu chiếm lĩnh thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử, với sản phẩm chủ yếu là vịt biển, trứng vịt biển, HTX đã đăng ký nhãn mác, thực hiện dán mã QR code truy xuất nguồn gốc. Ông Ngô Văn Duẩn, Giám đốc HTX cho biết: HTX duy trì thường xuyên 15.000 con gia cầm truyền thống, 5.000 con vịt biển thịt Đông Xuyên chất lượng cao, gần 3.000 con vịt biển Đông Xuyên sinh sản. Là HTX thành lập sau, để tìm được hướng đi mới, bền vững, hiệu quả, chúng tôi lựa chọn

theo tiêu chuẩn VietGAHP nhằm tạo sản phẩm có thương hiệu riêng. Trong quá trình chăn nuôi, tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng sinh, chỉ sử dụng vi sinh và chế phẩm EM tối để tăng sức đề kháng, tiệt trùng đầy đủ các loại vắc-xin cho gia cầm, nguồn nước uống được xử lý sạch và bảo đảm an toàn nên sản phẩm vịt thịt và trứng vịt biển Đông Xuyên có hương vị thơm ngon, được khách hàng gần xa ưa chuộng. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh kết hợp mở rộng tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, sản phẩm của chúng tôi luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Nhằm cung cấp các sản phẩm bảo đảm ATTP đến tay người tiêu dùng, cơ sở chế biến giò, chả, xúc xích của Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V (xã Song An, huyện Vũ Thư) đầu tư thiết bị, máy móc đồng bộ. Ông Hoàng Văn Vương, Giám đốc Công ty cho biết:

thứ sản, năm 2021 toàn tỉnh mới có 84 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản được cấp giấy chứng nhận ATTP. Do vậy, việc kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh cần được chú trọng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết: Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch tháng hành động vì ATTP của ngành từ ngày 15/4 - 15/5 với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, truyền thông bảo đảm chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản không an toàn. Nâng cao giá trị hàng nông sản là tất yếu hiện nay, trong thời gian tới ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bảo đảm nguồn cung thực phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Trong tháng hành động vì ATTP năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về ATTP tại 4 huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Vũ Thư và việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo lĩnh vực phụ trách; các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vi phạm về ATTP theo quy định.

Kiến Xương Chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè

Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn sinh sôi, phát triển có thể làm gia tăng các bệnh dịch mùa hè. Tại Thái Bình, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận rải rác một số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, tiêu chảy cấp... Để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè, cùng với các huyện, thành phố, huyện Kiến Xương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động tổng vệ sinh môi trường, giám sát, điều tra dịch tễ.

Ngày sau lễ phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh mùa hè, trọng tâm là dịch Covid-19 và sốt xuất huyết năm 2022, các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo, học sinh và người dân xã Vũ Quý (Kiến Xương) đã tham gia vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, phun thuốc muỗi, lật úp các dụng cụ chứa nước lâu ngày không cần thiết để diệt bọ gậy. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết, Covid-19 nói riêng, hữu hiệu nhất vẫn là huy động cộng đồng tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy ở từng gia đình, cộng đồng. Do đó, năm 2022, UBND xã đã kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân thường xuyên vệ

sinh môi trường; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa hè; triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"... Các biện pháp đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.



Người dân xã Vũ Quý (Kiến Xương) tham gia vệ sinh môi trường.

Xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi

Đầu tháng 3/2022, sân cỏ nhân tạo tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) do thanh niên địa phương và các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng được chính thức đưa vào sử dụng. Đây là công trình nhằm góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi và nhân dân được luyện tập thể dục thể thao. Ông Nguyễn Văn Hinh, Trưởng thôn Tam Lạc cho biết: Sân cỏ nhân tạo của thôn rộng 1.800m² có khung thành, ghế đá, lưới bảo vệ căng xung quanh... với tổng kinh phí xây dựng hơn 650 triệu đồng, trong đó thanh niên địa phương đóng góp 320 triệu đồng. Từ khi có sân, bà con trong thôn và các cháu rất phấn khởi. Mọi người bố trí thời gian hợp lý để ra sân tập dân vũ, dưỡng sinh, bóng đá, đánh cầu. Sân được giao cho câu lạc bộ bóng đá của thôn quản lý, bảo vệ. Dù ở phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), nơi có diện tích luyện tập thể thao nhưng anh Đoàn Ngọc Sơn vẫn lựa chọn buổi chiều mỗi ngày về sân cỏ nhân tạo thôn Tam Lạc để bóng đá. Anh cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Tam Lạc, khi biết thôn huy động kinh phí xây dựng sân cỏ nhân tạo tôi cũng như các anh em khác đóng góp tùy theo khả năng của mỗi người, qua đó vừa tạo sân chơi cho chính chúng tôi và các em nhỏ vừa làm cho làng quê thêm khang trang.

Việc xây dựng khu, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn tích cực triển khai thời gian qua nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội trong việc tạo ra các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

đã cùng xây dựng sân chơi "Năng động Việt Nam". Công trình có diện tích hơn 2.000m², gồm 1 sân bóng đá người lớn, 1 sân bóng đá trẻ em, 1 sân bóng chuyền, xích đu, cầu bập bênh và các thiết bị vui chơi. Đặc biệt, các hạng mục lắp đặt đều được làm từ vật liệu tái chế, mang thông điệp tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu luyện tập thể thao nhưng anh Đoàn Ngọc Sơn vẫn lựa chọn buổi chiều mỗi ngày về sân cỏ nhân tạo thôn Tam Lạc để bóng đá. Anh cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Tam Lạc, khi biết thôn huy động kinh phí xây dựng sân cỏ nhân tạo tôi cũng như các anh em khác đóng góp tùy theo khả năng của mỗi người, qua đó vừa tạo sân chơi cho chính chúng tôi và các em nhỏ vừa làm cho làng quê thêm khang trang.

đầu tư xây dựng các công trình, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại khắp các địa phương. Theo thống kê của Tỉnh đoàn, năm 2021 các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh đã xây dựng một số công trình 25 sân chơi cho thanh thiếu nhi. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Đối với thanh thiếu nhi, được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành mạnh là nhu cầu chính đáng. Vì vậy, ngoài các chương trình hoạt động hè, các cấp bộ đoàn đã quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giúp thanh niên và các em nhỏ tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội, được xã hội và các bậc phụ huynh rất hoan nghênh.

Xác định xây dựng sân chơi là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi, bằng nguồn kinh phí kêu gọi từ các nhà hảo tâm và tâm lòng của các bạn trẻ trong toàn tỉnh, tổ chức đoàn, hội, đội trong tỉnh đã hỗ trợ kinh phí,

Để đẩy mạnh hoạt động xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn phát huy hiệu quả vai trò định hướng, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực, điều kiện, tham mưu tạo sân chơi giải trí, rèn luyện thể chất cho ích.

KUẬN PHƯƠNG



Sân chơi "Năng động Việt Nam" ở xã Nam Hải (Tiền Hải).

LƯU NHÃN

Sau lễ phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại xã Vũ Quý, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Kiến Xương đã đồng loạt triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Bà Bùi Thị Tho, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Năm 2022, huyện Kiến Xương là địa phương được chọn làm điểm tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh mùa hè, trọng tâm là dịch Covid-19 và sốt xuất huyết. Với mục tiêu phát hiện sớm, không để bùng phát dịch trên diện rộng; giảm tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch; khống chế không để tử vong do bệnh truyền nhiễm tại cơ sở và xã hội hóa công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai một số giải pháp cụ thể như: phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các bệnh thường gặp mùa hè; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, thuốc, dịch truyền... sẵn sàng xử lý kịp thời khi có dịch xuất hiện, cấp cứu các trường hợp mắc bệnh không để tử vong. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 y tế thôn, tổ dân phố để hướng dẫn theo dõi, giám sát các ca bệnh tại địa phương minh; đồng thời tăng cường điều tra giám sát dịch tại cơ sở để phát hiện ca bệnh, kịp thời xử lý không để dịch bùng phát trong cộng đồng; giám sát việc thực hiện ngày vệ sinh môi trường và cấp hóa chất, trang thiết bị cho

CÁCH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

LOẠI BỎ NƠI SINH SẢN CỦA MUỖI, DIỆT LĂNG QUẢNG/BỘ GẬY

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng
- Thả cá hoặc mè zô vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể, giếng, chum, vại...) để diệt lăng quăng/bọ gậy
- Thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ (lũ, khạp...) hàng tuần
- Thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
- Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến
- Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn/tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa/bình bông

PHÒNG CHỐNG MUỖI ĐÓT

- Mặc quần áo dài tay
- Ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày
- Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi...
- Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi
- Cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt để tránh lây lan bệnh cho người khác
- Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch

HOÀNG LANH

infographics.vn